

Số: /BC-UBND

Sơn Hàm, ngày 29 tháng 3 năm 2023

**BÁO CÁO**

**Góp ý Dự thảo Quy trình TTHC lĩnh vực hộ tịch cấp huyện, cấp xã (Sửa đổi)**

Kính gửi: Phòng Tư pháp huyện Hương Sơn.

Thực hiện Công văn số 10/TP ngày 27 tháng 3 năm 2023 của Ủy ban nhân dân huyện Hương Sơn về việc góp ý vào Dự thảo Quy trình TTHC lĩnh vực hộ tịch cấp huyện, cấp xã (sửa đổi) UBND xã Sơn Hàm đã gửi văn bản dự thảo tới các ban ngành, tổ chức cấp xã nghiên cứu. Sau đó tổ chức thảo luận vào sáng ngày 27/3/2023 (Kết hợp giao ban đầu tuần). Kết quả UBND xã Sơn Hàm nhất trí cao với các nội dung trong dự thảo và có một số đề xuất sửa đổi như sau:

**Phần II: Thủ tục số 10- Đăng ký khai tử và Thủ tục 20- Đăng ký lại khai tử.** Tại 2 mục này thành phần hồ sơ tại dự thảo quy định: Trường hợp người được ủy quyền là ông, bà, cha, mẹ, con, vợ, chồng, anh, chị, em ruột của người ủy quyền thì văn bản ủy quyền không phải chứng thực. Ở phần này UBND xã xin góp sửa đổi thành: Trường hợp là ông bà, cha mẹ, con, vợ, chồng, anh, chị, em ruột thì không cần văn bản ủy quyền.

**Phần II: Thủ tục số 18- Đăng ký khai sinh.** Tại thủ tục này mục thành phần hồ sơ dự thảo quy định: Người yêu cầu đăng ký khai sinh có trách nhiệm nộp đầy đủ bản sao các giấy tờ nêu trên (nếu có) và phải cam đoan đã nộp đủ các giấy tờ mình có; chịu trách nhiệm, hệ quả của việc cam đoan không đúng sự thật. Nội dung này UBND xã góp ý sửa đổi như sau: Người yêu cầu đăng ký khai sinh có trách nhiệm nộp đầy đủ bản sao các giấy tờ nêu trên (nếu có), trường hợp không đủ các giấy tờ nêu trên thì phải cam đoan đã nộp đủ các giấy tờ hiện tại mình có; chịu trách nhiệm, hệ quả của việc cam đoan không đúng sự thật.

Bởi trên thực tế các hầu hết các công dân khi làm thủ tục đăng ký lại không có đủ các giấy tờ như: Giấy chứng minh nhân dân, Thẻ căn cước công dân hoặc Hộ chiếu; Sổ hộ khẩu, Sổ tạm trú, giấy tờ chứng minh về nơi cư trú; Bằng tốt nghiệp, Giấy chứng nhận, Chứng chỉ, Học bạ, hồ sơ học tập do cơ quan có thẩm quyền cấp hoặc xác nhận; giấy tờ khác có thông tin về họ, chữ đệm, tên, ngày, tháng, năm sinh của cá nhân. Vì vậy khi thực hiện yêu cầu nếu công dân xuất trình hết các giấy tờ hiện có và cam kết đã nộp hết giấy tờ thì cơ quan có thẩm quyền giải quyết yêu cầu của công dân.

Trên đây là góp ý của UBND xã đối với Dự thảo Quy trình TTHC lĩnh vực hộ tịch cấp huyện, cấp xã (Sửa đổi). Vậy UBND xã báo cáo để UBND huyện tổng hợp báo cáo UBND tỉnh theo quy định./.

**Nơi nhận:**

-Như trên;  
-Lưu: VP.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN  
CHỦ TỊCH**

**Phan Xuân Hải**

